



**ĐẠI ĐẠO TAM KỶ PHỔ ĐỘ**  
(Cửu Thập Tam Niên)  
**TÒA THÁNH TÂY NINH**

**ĐẠI ĐẠO THANH NIÊN HỘI HẢI NGOẠI**  
P.O Box 4201, Garden Grove, CA 92842  
(260) 226-3241 – ttnctdg@gmail.com - <http://www.caodaiyouth.org>

---

---

**THÔNG BÁO**  
**HỌC BỔNG ĐẠI ĐẠO THANH NIÊN HỘI**

Kính thưa: Chư Chức Sắc, Quý Hiền Tài Ban Thế Đạo,  
Chư Chức Việc, Quý Đồng Đạo, Quý Đạo Tâm, Quý Mạnh Thường Quân, và  
Quý Anh Chị Em Thanh Thiếu Niên Cao Đài,

Trong ý hướng khích lệ tinh thần và khuyến khích các bạn trẻ tìm hiểu và học hỏi thêm những căn bản về tổ chức Đại Đạo Thanh Niên Hội, và có lý tưởng phục vụ cho gia đình, học đường và xã hội.

Với năm điều tâm nguyện của Hội: Trung Thành Với Đạo, Phục Vụ Nhon Sanh, Kính Yêu Cha Mẹ, Vâng Lời Huynh Trưởng, và Luôn Luôn Cầu Tiến; và tiêu ngữ hoài vọng của Hội là: Bảo Sanh, Nhân Nghĩa, Công Bằng – Mỗi thành viên của Đại Đạo Thanh Niên Hội luôn áp dụng những tâm nguyện và tiêu ngữ trên để sống và phụng sự nhon sanh.

Học Bổng Đại Đạo Thanh Niên Hội được mở lần đầu tiên vào năm 2014. Ban Chấp Hành tiếp tục truyền thống đó và sẽ mở nhiều giải có giá trị \$200-500 mỹ kim. Chúng tôi tin là học bổng sẽ khuyến khích và hỗ trợ các em tiếp tục lý tưởng phục vụ nêu trên. Giải Học Bổng sẽ được chọn và phát tại Đại Hội Thanh Thiếu Niên Cao Đài Thế Giới Kỳ IX do Đại Đạo Thanh Niên Hội Hải Ngoại tổ chức tại Thánh Thất và Điện Thờ Phật Mẫu - Wichita, Kansas, USA vào cuối tuần sau Lễ Độc Lập Hoa Kỳ, ngày 6, 7, 8 tháng 07 năm 2018.

Chi tiết về tiêu chuẩn, điều kiện và thông tin liên lạc, sẽ được ghi đầy đủ trong Đơn Ghi Danh, có thể tải xuống từ mạng in-ter-net này <http://ddtmhnh.caodaiyouth.org/daihoi/daihoi9>

Kính xin Quý Chức Sắc, Quý Hiền Tài, Quý Chức Việc và Quý Đồng Đạo tiếp tay với chúng Đệ Muội để thực hiện giải Học Bổng này bằng cách khuyến khích các em thanh thiếu niên tại các cơ sở đạo nộ đơn và đồng thời ủng hộ đóng góp tài chánh và giúp đỡ vận động các mạnh thường quân bảo trợ chương trình này.

Kính xin quý mạnh thường quân tiếp tay với chúng tôi trong sứ mạng phát triển và phục vụ thế hệ trẻ Việt Nam tại Hải Ngoại bằng cách tài trợ một hay nhiều giải cho Học Bổng này. Chi phiếu bảo trợ xin gửi về địa chỉ phía dưới thu.

Nguyện cầu Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu ban ơn lành đến toàn thể Quý Vị.

Westminster, ngày 11 tháng 02 năm 2018  
T.M Ban Chấp Hành

  
**Hội Trưởng**  
**Hồ Tấn Phước**



Chi phiếu bảo trợ xin gửi về:  
Cao Dai Youth Association (ĐĐTINH-HN)  
P.O Box 4201, Garden Grove, CA 92842  
(Memo: ĐĐTINH-HN học bổng)